

## กรมป่าไม้พัฒนาป่าเบตง เที่ยวท่องเรียนธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง จ.ยะลา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 160,413 ไร่ เคยผ่านการบุกรุกทำลายและมีราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ป่าสมบูรณ์ลดน้อยลง กรมป่าไม้จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ จ.ยะลาดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพป่าเบตง จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบห้องเรียนธรรมชาติป่าเบตงขึ้นมา

“โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อยู่ในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.อัยเยอร์เวง และ ต.ตาเนาะแมเราะ เนื้อที่ประมาณ 112,059 ไร่ บริเวณจุดชมวิวะทะเล

หมอกอัยเยอร์เวง พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานโครงการในพื้นที่ อ.เบตง เพื่อจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยจะให้มีการจัดระเบียบชุมชนและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยการสนับสนุนให้ราษฎรปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจร่วมกับยางพารา และพืชเกษตรอื่นในลักษณะผสมผสาน เพื่อให้ราษฎรมีไม้สำหรับไว้ใช้สอยและใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน นับเป็นโครงการต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ป่าสงวนแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนเป็นโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ที่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าโดยความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริง” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

นายชลธิศกล่าวว่า นอกจากเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรมป่าไม้จึงได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบห้องเรียนธรรมชาติป่าเบตง เพื่อให้ประชาชนตลอดจนเยาวชนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง